



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายปกครอง โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๕๘ หรือ โทร. ๕๓๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๕๘)
ที่ กท.๗๖๐๑/๕๙/๒๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ได้ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการ
คัดเลือกบุคคลและสรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) ผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑)
ราย นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง (ตำแหน่ง
เลขที่ ขดต.๙๙) มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน

(นายสไบโชค ณ ศรีโต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตดินแดง



ประกาศสำนักงานเขตดินแดง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตดินแดงพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม ที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตดินแดง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขตด.๙๙)	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขตด.๙๙)	ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวศศิชา ทับทิม)
ผู้อำนวยการเขตดินแดง

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขตด. ๙๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา สถิติ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕)</p> <p>- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ศึกษา (วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)</p> <p>- อายุราชการ ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- อายุราชการ ๔ ปี ๓ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๓ เดือน ๒๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- ๔ ปี ๓ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๓ เดือน ๒๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- ไม่มี -</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... </p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขตด. ๙๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โดยการอบรม การจัดการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุถูล) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผลสำเร็จมีดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจภาพรวมของการอบรมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดงให้สูงขึ้น

๓. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดงอย่างเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาด้านกระบวนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้กระบวนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) พัฒนากระบวนการเรียนรู้มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้